
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครัÊงทีÉ 5/2562 

วนัพฤหัสบดี ทีÉ  20 มิถุนายน  2562 

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม    

 1.นางทศันีย ์ เต่ารัÊ ง  สรรพากรพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 2.นายศกัดิÍ ศิลป์  กลั Éนขยนั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 3.นายพลูลาภ อุไรงาม  เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 4.นายฉตัรชยั สงัขเ์จริญ  ผจก.สาขา ฉช.ธ พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 5.พ.ท.บุญยิ Éง  เพ่งจินดา (แทน) รอง.ผอ.กอรมน.จว.ฉช    ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 6.พ.อ.ชายแดน เกาะแกว้    (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบทีÉ 11   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 7.อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํอาง (แทน) อธิการบดีมหาวิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 8.นายอนุรักษณ์  หนูทอง (แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 9.นางสาวธนญัญา จิตร์มั Éน  (แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ

 10.นายพิสิษฐ ์ ภกัดีบาง (แทน) ผอ.สนง.พฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 11.พญ.รุจิรัตน์  บุญลิขิต    (แทน)  ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร    ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 12.นางพิลาสลกัษณ์  สิทธิสมาน (แทน) ปฎิรูปทีÉดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 13.นายภทัรวีร์  สุขสม (แทน) ทอ้งถิÉนจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 14.นายพิชยั   อธิเกียรติÍ  (แทน) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 15.นางสุลยั  ศรีพนัธุโ์ทร (แทน) ผอ.ท่องเทีÉยวแห่งประเทศไทย สนง.ฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 16.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัดิÍ  

 17.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีÉปรึกษา 

 18.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 19.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 20.นายกิตติ   ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 21.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 22.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

23.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        รองประธาน 

24.นายพงษศ์กัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร       รองประธาน 

 25.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 26.นางสาวเกสรี  สิมะรัตนมงคล       ปฏิคม 



 27.นายธานินทร์  เสริมศกัดิÍ ศศิธร       กรรมการ 

 28.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 29.นางสาวสิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

 30.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 31.นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 32.นายชชัวาล  แซ่ตัÊง        กรรมการ 

 33.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 34.นางสาวเพราพิลาส  พุทธธา       ประธาน YEC 

 35.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

 36.นางสาวกลัยาพร  วฒันจึงโรจน ์      สมาชิก 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.น.ส.สุชนิตย ์ พานรัตตินนท ์       สมาชิกใหม่ 

 2.MR.LIN YONG MAN        สมาชิกใหม่ 
 

วาระทีÉ 1 เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืÉนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ชิญ พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทราในเรืÉองเกีÉยวกบัระเบียบและแนวทางปฏิบติัทีÉถกูตอ้งต่อการจดัเก็บนํÊ ามนัเชืÊอเพลิงและปริมาณการใชใ้น

สถานประกอบการ และการพาณิชยเ์พืÉอการคา้ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเชืÊอเพลิงอืÉนๆ ทีÉตอ้งควบคุม เพืÉอให้เกิด

ความเขา้ใจทีÉถกูตอ้งและปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง ซึÉงถา้ไม่ปฏิบติัอย่างถูกตอ้งจะมีโทษทางกฎหมาย กาํหนดจดัขึÊนในวนั

พุธทีÉ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

4-6 กรกฎาคม 2562 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมอบรมหลกัสูตร 

ผูบ้ริหารระดบัสูงหอการคา้จงัหวดั (สาํหรับประธานและเลขาธิการทีÉดาํรงตาํแหน่งเป็นสมยัแรก) ประจาํปี 2562 

ณโรงแรมเซ็นจูรีÉปาร์คกรุงเทพมหานคร 

6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพนัธ์

ภาคตะวนัออกYECESTครัÊ งทีÉ  4 ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YECหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดงาน     

ณโรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ทฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้ร่วมให้ขอ้มูลภาพรวมเศรษฐกิจในจงัหวดัทิศทางการพฒันา

เศรษฐกิจจงัหวดัธุรกิจทีÉมีสภาพในการแข่งขนัเติบโตมีโอกาสลงทุนในปัจจุบนัและอนาคตรวมไปถึงนโยบายต่างๆ



ของภาครัฐทีÉจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจ กบัผูแ้ทนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในวนัจนัทร์ทีÉ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 

10.30 น ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัให้ความรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืÉองการพฒันาพืÊนทีÉเพืÉอ

การพาณิชยที์Éสอดรับกบัพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562) ผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ

และไดแ้ลกเปลีÉยนขอ้คิดเห็นต่อการ พฒันาพืÊนทีÉเพืÉอการพาณิชย ์เศรษฐกิจ การคา้การลงทุนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดั

ขึÊนในวนัพุธทีÉ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยเรียนเชิญนายเฉลิมพล 

ต.สุวรรณ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงานมาใหข้อ้มลู 

10 กรกฎาคม 2562เวลา9.30 -12.00 น. นายวฒันารัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทยครัÊ งทีÉ  2 / 2562 ณห้องประชุมสภาอาคาร 24 ชัÊน 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

 10 กรกฎาคม 2562เวลา12.00 -15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทยครัÊ งทีÉ 4/2562   ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัชัÊน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 3 / 2562 ณหอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการ ครัÊ งทีÉ 2 โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก ( EEC)ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมร่วมกลุ่มย่อยเพืÉอ

บูรณาการจดัทาํโมเดลธุรกิจ  ( Business Model ) ของพืÊนทีÉเป้าหมายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา(พืÊนทีÉ เป้าหมายตาํบลแปลงยาว และตาํบลหัวสําโรง อาํเภอแปลงยาว).ณ ห้องประชุมสํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25มิถุนายน2562  เวลา14.00 น.นายมนัส ตั Ëนงาม รองประธาน ร่วมประชุมการประชุมเพืÉอรับฟังความ

คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีÉดินเขตพฒันาพิเศษ ภาคตะวนัออก (ฉบบัปรับปรุง) ณ ห้องราชพฤษ ์

โรงแรมซนัไรส์ ลากลู โฮเทลแอนด ์กอลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 



26 มิถุนายน2562  เวลา 14.00 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานงานมหกรรมของดี

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2019 ครัÊ งทีÉ 3โดยจดัขึÊนระหว่างวนัทีÉ 26 -30 มิถุนายน 2562  ณศนูยก์ารคา้เจ.เจ.มอลลเ์ขตจตุจกัร

กรุงเทพมหานคร 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมั Éนคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.  นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ตกลงกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 6/ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 2 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นาย พงษ์ศกัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมั Éนคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนมิถุนายน 

2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและขบัเคลืÉอน

โครงการ 1 จงัหวดั 1สวนเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ1 / 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชัÊน 4

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนืÉอง

ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้

เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ห้องประชุมอาคารบุคลากรชัÊ น 1 อาคารราชนครินทร์

มหาวทิยาลยัราชครินทร์ตาํบลหนา้เมืองอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎคม2562 เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทกัษศ์าสน

สถานประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 1 / 2562 ณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมรับประทานอาหารกลางวนัพร้อม

หารือแลกเปลีÉยนความคิดเห็นแก่ผูว้่าการและผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทยณห้องเลีÊยงรับรอง 2 ชัÊน2 อาคาร 1 

ธปท.(สาํนกังานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 



4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. นายมนสั ตั Ëนงาม รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการครัÊ งทีÉ 2

งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพฒันาพืÊนทีÉอาํเภอเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทราเพืÉอรับรองการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือว่าดว้ยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในดา้นการศึกษาการบาํบดัแกไ้ขฟืÊ นฟอูาชีพสาํหรับเด็กและเยาวชนและ

การกาํกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมอาเซียนชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม2562 เวลา 09.00 น. นายพงษศ์กัดิÍ เสริมศกัดิÍ ศศิธรรองประธานร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสตัวร่์วม

ใจกาํจดัภยัโรคพิษสุนขับา้เพืÉอเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควฒันวรขตัติย

ราชนารีประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ภายใตโ้ครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระ

ปณิธานฯ ณสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํโครงการตามแผนงาน

บูรณาการพฒันาพืÊนทีÉระดบัภาคภาคตะวนัออกในส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศกัดิÍ เสริมศกัดิÍ ศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและขบัเคลืÉอนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืÉองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา

พิเศษจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 2 / 2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชัÊน4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30 -16.30 น. นายพงษศ์กัดิÍ เสริมศกัดิÍ ศศิธรรองประธานร่วมประชุมเตรียมความ

พร้อมในการประกวดผลงานจงัหวดัชมรมTo be number oneระดบัประเทศณหอ้งประชุมพุทธโสธรชัÊน 2สาํนกังาน

สาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กรกฎา 2562เวลา08.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมเป็นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐ

และเอกชนปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจําปี

งบประมาณ 2562 ณหอ้งปากนํÊ าเจา้โลโ้รงแรมทีวินเทจบางคลา้ อาํเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

- กจิกรรมอืÉนๆ 



 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. - 18.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีÉปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ4/ 2562 ณหอ้งไพลินโรงแรมแกรนด์

รอยลัพลาซ่าอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าเมืÉอวนัทีÉ 12 มิถุนายน 2562 ไปประชุมรับฟังสภาพปัญหาการ

แอบอา้งแหล่งกาํเนิดสินคา้ ของหอการคา้ไทย จดัขึÊน เพืÉอหอการคา้จงัหวดัทีÉออกหนงัสือรับรองกาํเนิดสินคา้ตอ้งดู

อยา่งรอบคอบและรัดกุมก่อนจะเซ็นใบแหล่งกาํเนิดสินคา้ อาจจะเกิดเรืÉองเสียหายได ้เพราะตอนนีÊ มีปัญหาสงคราม

การคา้ระหว่างประเทศจีนกบัสหรัฐอเมริกาและในวนัทีÉ 3กรกฎาคม 2562 ร่วมรับประทานอาหารกลางวนัพร้อม

หารือแลกเปลีÉยนความคิดเห็นแก่ผูว้่าการและผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทยทีÉปรึกษาและคณะกรรมการ

หอการคา้มีเรืÉองอะไรทีÉจะนาํเสนอประเด็นปัญหาเรืÉองเศรษฐกิจใหแ้จง้มาไดที้Éสาํนักงานหอการคา้ เพราะจะไดใ้ห้

ผูดู้แลดา้นเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บรู้เรืÉองต่างๆทีÉเป็นประเด็นและปัญหาทีÉเกิดขึÊนปัจจุบนั 

นายอาทรผดุงเจริญ  (รองประธาน) กล่าวว่าหน่วยงานราชการและภาคเอกชนตัÊงมาใหค้วามร่วมมือกนั 

นาํเสนอในเรืÉองทีÉเกิดขึÊนเพราะบางครัÊ งภาคเอกชนไดรั้บเรืÉองมาก็ตอ้งส่งต่อใหท้างภาคราชการแต่ละหน่วยงานทีÉ

เกีÉยวขอ้งไปประสานงานและดาํเนินการต่อไปเพืÉอเป็นการส่งเสริมและพฒันาประเทศไปดว้ยกนัภาครัฐและเอกชน 

นางทศันีย ์ เต่ารัÊ ง (สรรพากรพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าขณะนีÊทางหน่วยงานสรรพากรไดมี้

หน่วยงานจดัตัÊงหน่วยงานSME เพืÉอไวใ้หค้วามรู้ขอ้มลูข่าวสารเรืÉองSME ใหก้บัผูป้ระกอบการมารับคาํปรึกษาและ

ปัญหาต่างๆไดที้ÉสรรพากรกรพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทราหรือจะจดัประชุมเพืÉอมาใหค้วามรู้ทางดา้นภาษี SMEก็ได ้ให้

ทาํหนงัสือเชิญมาจากหน่วยงานทางสรรพากรพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรายนิดีมาใหข้อ้มลูแต่อยากจะใหแ้บ่งกลุ่มเช่น

บุคคลธรรมดานิติบุคคลและSMEและใหร้วบรวมคาํถามมาก่อนเพืÉอจะรู้ขอ้มลูไดม้านาํเสนอในเวลาอบรมเรา

สามารถจดัเจา้หนา้ทีÉมาใหข้อ้มลูไดต้ลอด เพืÉอป้องกนัไม่ใหท้าํผดิกฏหมายในเรืÉองการเสียภาษีทางเราก่อนยนิดีให้

ขอ้มลูทีÉถกูตอ้ง 

นายบุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีÉปรึกษา) กล่าวว่าอยากจะเสนอใหท้างหอการคา้ จดัอบรมเกีÉยวกบั

เรืÉองภาษีอากรใหก้บัสมาชิกหอการคา้ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีÉแทจ้ริงจะไดไ้ม่ไปปฏิบติักนัผดิๆถกูๆ ถือว่าเป็น

ประโยชนก์บัสมาชิกอยา่งมาก 

นางเกสรี สิมะรัตนมงคล (ปฏิคม) กล่าว่า มารักษม์งคลปฏิคมกล่าวว่าอยากเสนอใหท้างสรรพากรพืÊนทีÉมี

การใหค้วามรู้ชาวต่างชาติ ทีÉเขา้มาทาํในธุรกิจในประเทศไทยดว้ยดว้ยเพราะคนต่างชาติทีÉเขา้มาทาํงานในประเทศ

ไทยไม่รู้เรืÉองภาษีเคา้จะไดรู้้และเขา้ใจทาํไดถ้กูตอ้ง 



อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํอาง (แทน) อธิการบดีมหาวิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์กล่าวว่า ทางมหาลยัราชภฎัราช

นครินทร์ก็มีหลกัสูตรอบรมเกีÉยวกบัเรืÉองบญัชีและภาษีอากรใหค้วามรู้กบัผูที้Éสนใจและมีการอบรมภาษาองักฤษ

ภาษาจีนภาษาญีÉปุ่น  ถา้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสนใจ จะร่วมกบัทางราชภฎั ในการจดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ

ก็ยนิดี สามารถสอบถามรายละเอียดและนาํเสนอได ้

พ.อ.ชายแดนเกาะแกว้  (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบทีÉ กล่าวว่าทางกระทรวงกลาโหมไดมี้นโยบายขยาย

หน่วยเพิÉมขึÊนโดยจะเพิÉมขึÊนอีก 3 กองทพัโดยทีÉเป็นทีÉของกองทพับกอยูที่Éอาํเภอเกาะจนัทร์เพราะทางบางเขนก็ไดย้บุ

ค่ายไปแลว้จะมารวมกนัอยูที่ÉนีÉทีเดียว 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าทางกองพลทหารราบทีÉ11 แจง้มากถื็อว่าเป็นสิÉงสาํคญั ต่อการ

ดาํรงชีวิตของคนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีคนเขา้มาอยูใ่นจงัหวดัของเราเพิÉมขึÊนอีกหลายพนัคนก็จะมีผลกระทบใน

ทุกๆดา้นไม่ว่าจะเรืÉองเศรษฐกิจเรืÉองอาอาหารการกิน เรืÉองทีÉอยูอ่าศยั เรืÉองการจราจรสิÉงพวกนีÊ คือเราตอ้งรู้เพืÉอจะได้

รู้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
  

วาระทีÉ 2 เรืÉองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊงทีÉ 4/2562 

 มตทิีÉประชุม รับรอง 
  

วาระทีÉ 3 เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุมครัÊงทีÉแล้ว 

3.1 การจดักจิกรรมหอการค้าแฟร์ ครัÊงทีÉ  

นายประโยชน์โสรัจจกิจ  (ประธาน) กล่าวว่าปีนีÊหอการคา้แฟร์ครัÊ งทีÉ 11 มีมติในทีÉประชุมกลุ่มยอ่ยว่าจะไปจดั

กนัทีÉอาํเภอบางปะกงเพราะเป็น ศนูยร์วมของชุมชน ความเจริญต่างๆ ใกลช้ลบุรีกรุงเทพสมุทรปราการ เป็น. ศนูยร์วม

คนจาํนวนมากและคนจงัหวดัฉะเชิงเทราก็ขบัรถไปไม่ไกลมาก  น่าจะดึงดูดคนไดม้ากกว่าการจดังานอาจเปลีÉยน

รูปแบบใหม่  อยากจะให้สมาชิกหอการคา้ทีÉมีผลิตภณัฑไ์ปร่วมออกบูธจาํหน่ายสินคา้จะไดเ้ป็นทีÉรู้จกัของสาธารณะ

ชนมากขึÊนปกติทีÉผา่นมาหอการคา้จะจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์  และงานหอการคา้แฟร์  ปี หนึÉง 2 ครัÊ งแต่ในวาระการ

บริหารนีÊ จะจดัหอการคา้แฟร์แค่ครัÊ งเดียวแต่จะเป็นมีสินคา้เกษตรสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้ OTOP  สินคา้ชุมชน มี

สินคา้ทุกอยา่ง เป็นภาพรวมทัÊงหมดในงาน  รูปแบบของงานขอประชุมกลุ่มยอ่ยก่อนแลว้จะมาแจง้ใหท้ราบประชุม

ทราบในครัÊ งต่อไป กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครัÊ งทีÉ 11 ทีÉประชุมมีมติเสนอ  นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รอง

ประธานฝ่ายการคา้การลงทุน เป็นประธานจดังานเบืÊองตน้จะกาํหนดจดัในช่วยปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึÉงเป็น

ห่วงเวลาทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานหอการคา้แฟร์ เป็นประจาํทุกๆ ปี  



นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอการจดังาน โดยใชค้อนเซฟปลากะพงยกัษ ์กบั

อาหารปลอดภยั เพืÉอเป็นการสร้างจุดเด่นของการจดังาน และเป็นการดึงดูดใหก้บัผูซื้Êอผูข้ายและนกัท่องเทีÉยวมาเทีÉยว

งานมากขึÊน   ในส่วนของสถานทีÉจดังาน ทีÉประชุมไดเ้ห็นควรใหไ้ปลองจดัตามพืÊนทีÉนอกเขต อาํเภอเมืองบา้ง   

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้เป็นองคก์รภาคเอกชนทีÉตอ้งหารายไดเ้ลีÊยงตวัเองไม่มี

เงินทุนจากภาครัฐหอการคา้จึงตอ้งจดักิจกรรมเพืÉอหารายไดไ้วบ้ริหารงานในองคก์ร การบริหารงานในหอการคา้ เช่น

การอบรมสมัมนาใหค้วามรู้แก่สมาชิกในดา้นภาษีดา้นพลงังานดา้นประกนัสงัคมดา้นผงัเมือง ดา้นอุตสาหกรรม  การจดั

อบรมสมัมนา ต่างๆก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ และการใหค้วามร่วมมือกบัทางจงัหวดัในส่วนงานต่างๆทีÉขอ

สนบัสนุนมาจากหอการคา้ ก็มาจากรายไดที้Éเราจดักิจกรรมต่างๆเอาไวใ้ชง้านในการบริหารงาน ในวาระการบริหารงานนีÊ

เราจะจดักิจกรรมหารายไดห้ลกั ๆ 3 กิจกรรม  1. งานหอการคา้แฟร์  2.การจดักอลฟ์ 3. การจดัวิ Éง การจดักิจกรรมเหล่านีÊ  

นอกเหนือจากหารายได ้ก็เพืÉอเป็นผลงานของหอการคา้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราและเป็นผลงานทีÉ

จะรายงานหอการคา้ไทย ทีÉผา่นมาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยีÉยมติดกนัมาหลายปีจึงขอ

ความร่วมมือจากกรรมการสมาชิกและหวัหนา้ส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง  ๆทีÉหอการคา้จะจดัขึÊนดว้ย 

ต่อไปหอการคา้จะมีขอ้มลูข่าวสารการจดักิจกรรมต่างๆการจดัอบรม สมัมนาทางวิชาการใหก้บัสมาชิกไดรั้บทราบทุก

3 เดือนจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัสมาชิก 

นางเพลาพิลาส พุทธา (ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC) กล่าวว่าอยากจะเสนอเรืÉ องการจัดงาน

หอการคา้แฟร์ ครัÊ งทีÉ 11 ทีÉกาํลงัจะเกิดขึÊนอยากจะให้คณะกรรมการหอการคา้ฯ ทีÉเป็นคณะทาํงานไปร่วมศึกษาดู

งานการจดังานหอการคา้แฟร์ของจงัหวดัขอนแก่นในระหว่างวนัทีÉ 28 มิถุนายน- 7 กรกฎาคม 2562 เพราะYECเคย

ไปดูงานทีÉจงัหวดัเชียงใหม่มาแลว้เมืÉอปีทีÉแลว้รูปแบบการจดังานเป็นรูปแบบใหม่เอาจุดเด่น ขอ้ดีของเคา้มาใชก้บั

จงัหวดัเรา  เพืÉอพฒันา เปลีÉยนแปลงรูปแบบการจดังานของเรา เพืÉอจะไดเ้กิดการเปลีÉยนแปลงภาพลกัษณ์ใหม่ๆ เพืÉอ

และการต่อยอดต่อไปได ้

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวเรืÉองการไปดูงานหอการคา้แฟร์ ทีÉถือว่าเป็นเรืÉองทีÉดีมาก  ถา้

กรรมการหอการคา้ ไม่สะดวกไป อยากมากมายใหท้างคณะกรรมการYECทีÉจะไปดูงานหอการคา้แฟร์ทีÉขอนแก่น 

ไปแลว้ช่วยกลบัมานาํเสนอในทีÉประชุมเดือนหนา้ถึงรูปแบบการจดังานหอการคา้แฟร์อยากจะใหค้าํแนะนาํหรือ

ขอ้เสนอแนะอยา่งไรก็ยนิดีรับฟัง 

นายอาทรผดุงเจริญ  (รองประธาน)  กล่าวว่า อยากเสนอใหท้างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มาช่วยเป็นคณะทาํงานในการจดังานหอการคา้แฟร์ครัÊ งทีÉ 11 เพราะเห็นวา่ YECมีความคิดริเริÉม 

สร้างสรรค ์มีไอเดียใหม่ ๆ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ จึงอยากใหม้าช่วยกนันาํเสนอคิดรูปแบบการจดังานหอการคา้แฟร์

ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 



 3.2 การจดักจิกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ประจาํปี 2562 

 นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) กล่าวว่าการจดักิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมกรรมทีÉ

หอการคา้ไทย ไดร้ณรงคใ์หมี้การจดัทุกหอการคา้ทั Éวประเทศ มาอยา่งต่อเนืÉอง เพืÉอเป็นการฉลองครบรอบ 85 ปี 

หอการคา้ไทย โดยเป้าจะรวบรวมโลหิตจากผูบ้ริจาคผา่นหอการคา้จงัหวดัทั Éวประเทศใหไ้ด8้5,000 ยนิูต มอบใหก้บั

สภากาชาด โดยใชร้หสับริจาคในโครงการ OJ0414 การจดักิจกรรมดงักล่าวนีÊหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดมี้การจดั

มาแลว้ครัÊ งหนึÉงโดยร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉงมีการจดักิจกรรมทุกวนัพุธทีÉ 3 ของเดือน โดยขอกาํหนดจดั

ครัÊ งต่อไปในวนัพฤหสับดีทีÉ 18กรกฏาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา เป็นการร่วมจดัโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 นายพงษศ์กัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร (รองประธาน) กล่าววา่ ทางบริษทั ฮอนดา้ เฮอริเทจฮอนดา้ ออโตโบบิล จาํกดั 

ขอสนบัสนุนการจดักิจกรรมบริจาคโลหิต โดยแจกของทีÉระลึกเป็นเสืÊอ จาํนวน  ตวั 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ 4   เรืÉองเพืÉอพิจารณา 

4.1 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชืÉอมความสัมพนัธ์ ครัÊงทีÉ 3/2562 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้)กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์เชืÉอมความสมัพนัธข์อง 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะจดัเป็นกิจกรรมประจาํทุกปีโดยมีการจดัมาแลว้ 2 ครัÊ ง  

ครัÊ งทีÉ 1 จดัเมืÉอวนัทีÉ 9 มิถุนายน 60 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ 

ครัÊ งทีÉ 2 จดัเมืÉอวนัทีÉ 25 ตุลาคม 61 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ 

ครัÊ งทีÉ 3 ขอนาํเขา้ทีÉประชุมเพืÉอพิจารณาการจดั ในช่วงเดือน สิงหาคม หรือ กนัยายน 2562  

โดยเมืÉอทีÉประชุมรับหลกัการจดัแลว้ ก็จะดาํเนินการจดัตัÊงคณะทาํงานเพืÉอจดัเตรียมงานต่อไป 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้เป็นองคก์รภาคเอกชนทีÉตอ้งหารายไดเ้ลีÊยงตวัเองไม่มี

เงินทุนจากภาครัฐหอการคา้จึงตอ้งจดักิจกรรมเพืÉอหารายไดไ้วบ้ริหารงานในองคก์ร การบริหารงานในหอการคา้ เช่น

การอบรมสมัมนาใหค้วามรู้แก่สมาชิกในดา้นภาษีดา้นพลงังานดา้นประกนัสงัคมดา้นผงัเมือง ดา้นอุตสาหกรรม  การจดั

อบรมสมัมนา ต่างๆก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ และการใหค้วามร่วมมือกบัทางจงัหวดัในส่วนงานต่างๆทีÉขอ

สนบัสนุนมาจากหอการคา้ ก็มาจากรายไดที้Éเราจดักิจกรรมต่างๆเอาไวใ้ชง้านในการบริหารงาน ในวาระการบริหารงานนีÊ

เราจะจดักิจกรรมหารายไดห้ลกั ๆ 3 กิจกรรม  1. งานหอการคา้แฟร์  2.การจดักอลฟ์ 3. การจดัวิ Éง การจดักิจกรรมเหล่านีÊ  

นอกเหนือจากหารายได ้ก็เพืÉอเป็นผลงานของหอการคา้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราและเป็นผลงานทีÉ

จะรายงานหอการคา้ไทย ทีÉผา่นมาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยีÉยมติดกนัมาหลายปีจึงขอ

ความร่วมมือจากกรรมการสมาชิกและหวัหนา้ส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง  ๆทีÉหอการคา้จะจดัขึÊนดว้ย 

ต่อไปหอการคา้จะมีขอ้มลูข่าวสารการจดักิจกรรมต่างๆการจดัอบรม สมัมนาทางวิชาการใหก้บัสมาชิกไดรั้บทราบทุก

3 เดือนจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัสมาชิก 



 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นองคก์รภาคเอกชนของจงัหวดั

ฉะเชิงเทราคณะกรรมการบริหารชุดนีÊตัÊงใจ ทาํงานร่วมกบัจงัหวดัเพืÉอขบัเคลืÉอนพฒันาเศรษฐกิจไปดว้ยกนั

หอการคา้จงัหวดัเชิงเทรามีรายจ่ายอยูเ่ดือนละประมาณ 80,000.01 บาทปีก็ใชเ้งินประมาณ 1,000,000 กว่าบาทซึÉง

หอการคา้จงัหวดัเก็บค่าบาํรุงสมาชิกคนละ 1000 บาทต่อปีสมาชิกมีแค่ 300 กว่าคน ค่าบาํรุงสมาชิกไม่เพียงพอกบั

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานเพราะฉะนัÊนหอการคา้จึงตอ้งจดักิจกรรมเพืÉอหารายไดอ้ยา่งอืÉน เพืÉอใหพ้อในการใชจ่้าย

บริหารงานในปีบริหารทีÉผา่นมาหอการคา้ก็ใหค้วามร่วมมือกบัทุกภาคส่วนภาครัฐและภาคเอกชนดว้ยกนัเป็ยอยา่งดี 

อยากฝากคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้เวลาทีÉจดักิจกรรมอะไรขอใหก้ารสนบัสนุนดว้ยเพราะเรืÉองเงินเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการบริหารงาน 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

4.2 การจดัสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก หัวข้อ “เงินทองเรืÉองใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตวั” 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้)กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเสนอการจดัสมัมนาให ้

ความรู้แก่สมาชิก ในหวัขอ้ “เงินทองเรืÉองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั” ซึÉงเป็นเรืÉองไม่รู้ทีÉคุณจะรู้ สาํหรับ

ผูป้ระกอบการในรูปนิติบุคคล ในเรืÉองต่างๆ อาทิ  

 -      นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร 

- การบริหารจดัการ “งบการเงิน” 

- จ่าย “เงินปันผล” อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

- บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้ายทางภาษี 

- รู้ทนัระบบตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด  

รูปแบบการจดัเป็นการสมัมนาใหค้วามรู้ กบัสมาชิกและผูป้ระกอบการ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย โดยเชิญวิทยากรทีÉมี 

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในดา้นการเงินมาเป็นวิทยากรจากบริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) ซึÉงโครงการดงักล่าวเป็น CSR ของบริษทั ทีÉจะบริการอยูแ่ลว้ จดัประมาณเดือนสิงหาคม 2562 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 
 

วาระทีÉ  5  เรืÉองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช. / หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้)กล่าวว่า หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย 

หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว้ โดยจะมีการประชุมร่วมกนั 2 

เดือน/ ครัÊ ง ณ โรงแรมแกรนดไ์ดมอน จงัหวดับนัเตียนเมียนเจย ประเทศกมัพชูา โดยครัÊ งทีÉผา่นมา คือครัÊ งทีÉ 1/2562 

จดัไปเมืÉอวนัทีÉ 18 พฤษภาคม 2562  

 โดยการประชุมครัÊ งทีÉ 2/2562 กาํหนดจะจดัในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หรือ ตน้เดือนสิงหาคม 2562 ซึÉง

ทางหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา โดยคุณตรรภพ ประธานหอการคา้จงัหวดันครนายก ไดเ้สนอว่าน่าจะจดัในวนัเสาร์ 



ซึÉงจะเป็นวนัทีÉน่าจะสะดวก และบางท่านอาจจะอยูพ่กัคา้งคืนในวนัอาทิตยต่์อเลยก็จะไดไ้ม่เสียงานเนืÉองจากเป็น

วนัหยดุ ดงันัÊนไดข้อใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉงจะเป็นเจา้ภาพจดักาํหนดวนัและแจง้ใหฝ่้ายเลขา

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา รับทราบเพืÉอจะไดท้าํหนงัสือเชิญประชุมต่อไป  

ส่วนการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เท่าทีÉสอบถามไปยงักลุ่มงานยทุธศาตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงั

ไม่ไดก้าํหนดวนัประชุม แต่หากมีเรืÉองเสนอเขา้ ก็ใหท้าํหนงัสือเสนอเรืÉองบรรจุวาระการประชุมไปก่อน 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีนโยบายของคณะกรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราอยากเสนอเรืÉองฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยูแ่หล่งอาหารปลอดภยัแหล่งอาหารปลอดภยั

ไม่ใช่มองเฉพาะพืชผกัอยา่งเดียวไม่ไดต้อ้งมองไปถึงประมงปศุสตัวด์ูอีกดว้ยอาหารปลอดภยัเป็นความสาํคญัของ

ชีวิตประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั ของโลกแต่ทาํไมคนไทยเป็นมะเร็งมากทีÉสุดปัญหาอาจเจอจากการ

บริโภคอาหารจุดเด่นของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรและการ

ประมงมากมายถา้เราทาํทาํแบนผลิตอาหารมาตรฐานอาหารปลอดภยัไดจ้ะเป็นการขบัเคลืÉอนดา้นเกษตรหรือดา้น

ธุรกิจภาพรวมของจงัหวดัเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งยงัยนืได ้

นโยบายของคณะกรรมการบริหารชุดนีÊ ถือว่าเป็นภารกิจทีÉหอการคา้ตอ้งทาํงานร่วมกบัเกษตรประมงปศุ

สตัวแ์ละสาธารณะสุขเรืÉองอาหารปลอดภยัซึÉงเรืÉองนีÊทางหอการคา้จะนาํเสนอเขา้สู่วาระการประชุมกรอ.จงัหวดั

เพืÉอใหผู้บ้ริหารงานของจงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บทราบจะไดเ้ป็นนโยบายเป็นแนวทางในการทาํงานร่วมกนักบั

ภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

นายอาทรผดุงเจริญขอเสนอปัญหาเรืÉองจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีแหล่งนํÊ าดิบเพราะประปาบา้นเราได้

สมัปทานของภาคเอกชนเอาไปดาํเนินการมาสญัญาปี 2567 ถา้ประปาภูมิภาคยงัไม่มีการพฒันาใหดี้ขึÊนอยากให้

จงัหวดัฉะเชิงเทราใชน้ํÊ าประปาจากนครหลวง ปัจจุบนัเรียนใหท้ราบการประปานครหลวงมาจ่อท่อนํÊ าประปาถึง

ตลาดเทพราชแลว้หลายปีพร้อมทีÉจะต่อท่อนํÊ าทีÉสะอาดใหก้บัจงัหวดัฉะเชิงเทราในเมืÉอจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีนํÊ า

คุณภาพทีÉดีใหบ้ริการกบัประชาชน บริหารจดัการใหน้ํÊ าสะอาดไม่ได ้ทาํไมไม่ซืÊอนํÊ าจากการประปานครหลวงมาใช้

ราคาก็ถกูกว่าและนํÊ าประปาของนครหลวงไม่มีวนัหมดเพราะไดน้ํÊ ามาจากเขืÉอนศรีนครินทร์จงัหวดักาญจนบุรีเรืÉอง

นีÊ ไดใ้หข้อ้มลูว่ากบัหอการคา้ไทยไปแลว้เพืÉอใหช่้วยผลกัดนัและแกปั้ญหานํÊ าประปาไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

อยากใหที้Éปรึกษาหวัหนา้ส่วนราชการทีÉมีเรืÉองจะนาํเสนอเขา้สู่กรอ.จงัหวดั สามารถเสนอผา่นหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทราได ้ทางหอการคา้จะไดไ้ปช่วยนาํเสนอในส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งและช่วยกนัผลกัดนัดนัเขา้หอกลุ่ม

เบญจบูรพาสุวรรณภูมิและหอการคา้ไทยนาํเสนอปัญหาต่างๆต่อไป 

นายบุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานทีÉปรึกษา) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองน่าอยูไ่ด ้ตอ้งทาํให้

สาธารณูปโภคต่างๆเช่นประปาไฟฟ้าของจงัหวดัถา้พฒันาใหมี้คุณภาพดีก่อน 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่า เรืÉองนํÊ าประปา อยากใหน้ํÊ าประปาของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็น

นํÊ าประปาทีÉมีคุณภาพและปริมาณควบคู่กนัไปอยากใหน้ํÊ าประปาดืÉมไดจ้ากก๊อกเหมือนนครหลวงทีÉกรุงเทพเพราะ

จะประหยดัเรืÉองค่าใชจ่้ายและช่วยลดขยะ ลดภาวะโลกร้อนซึÉงเป็นนโยบายของหอการคา้ทีÉจะผลกัดนัดนัต่อไป 



นายจิตรกรเผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้กาํลงัดาํเนินการอยู่หลายเรืÉองวนันีÊ เพิÉงคุยกบัทางผูว้่า

ราชการจงัหวดัเรืÉ องกญัชาอยากให้ดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและยินดีส่งเสริมให้การสนับสนุนทุกอย่าง

และไดไ้ปปรึกษา กบัทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เพืÉอดาํเนินการให้ถูกตอ้ง ถา้กฎหมายเปิดให้กญัชาไม่

ผดิกฎหมายเมืÉอไหร่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะร่วมกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เพืÉอศึกษาความ

เป็นไปได ้ ถา้กญัชาถกูกฎหมายเมืÉอไหร่ ก็จะเริÉมดาํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลง( MOU) กบัทางมหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์ ต่อไปเพราะไดศึ้กษามาแลว้กญัชามีประโยชน์กบัผูที้Éเจ็บป่วยอย่างมาก รักษาไดห้ลาย 40 โรค ถา้ทาํ

ไดจ้ะช่วยชีวิตผูป่้วยไดเ้ป็นจาํนวนมาก ทางคุณหลินซึÉงเป็นสมาชิกใหม่หอการคา้ฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนติดต่อ

นาํเขา้มุง้จากเมืองจีนมาใหใ้นราคาตน้ทุนจากเคยซืÊออยูเ่ดิมราคา50,000 กว่าคุณหลินนาํเขา้มาเหลือแค่ 20,000 กว่า

บาทก็ประหยดัตน้ทุนไปไดเ้ยอะ เรืÉ องกญัชาทาํให้ถูกตอ้งตามกฎหมายได ้จะเป็นพืชเศรษฐกิจ ทาํรายไดใ้ห้กับ

เกษตร 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรากาํลงัผลกัดนั เรืÉองท่าเรือทีÉวดัท่าอิฐ ขณะนีÊ ไดง้บประมาณมาจากจงัหวดัส่วน

หนึÉง กาํลงัทาํถา้เรือทีÉวดัท่าอิฐตอนนีÊกาํลงัดาํเนินการออกแบบให้เหมาะสมกบัถา้ท่านํÊ าวดัท่าอิฐกาํลงัปรับพืÊนทีÉอยู่

ต่อไปจะทาํทาํแพเพืÉอใหค้นมาลงเรือทีÉท่านํÊ าวดัท่าอิฐไปยงัหลวงพ่อโสธรเพืÉอแกปั้ญหารถติดและทางวดัท่าอิฐจะทาํ

ตลาดแลนดม์าร์คเพืÉอส่งเสริมเรืÉองการท่องเทีÉยวและวิสาหกิจชุมชนเรืÉองการคดัแยกขยะหอการคา้ของเราก็กาํลงั

ดาํเนินการอยู่ตอนนีÊ ทางตาํบลบางพระไดท้าํการคดัแยกขยะแลว้ และเรืÉองทางดา้นการศึกษาแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนมีการประสานงานไปทางโรงเรียนวดัท่าเกวียนใหน้กัเรียนทัÊงหมดทาํบญัชีครัวเรือนในครอบครัวของตวัเอง 

3,000 กว่าคนจะไดรู้้รายรับรายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราพยายามจะผลกัดนัให้

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่ให้มากทีÉสุดส่วนไหนทีÉเราทาํไดเ้ราก็พยายามอย่างเต็มทีÉ แต่ขอความร่วมมือกบั

ส่วนราชการทีÉเกีÉยวข้องให้ความร่วมมือ กับทางหอการค้าด้วย เพืÉอจะได้ขับเคลืÉอนไปด้วยกันทัÊ งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

พญ.รุจิรัตน์  บุญลิขิต    (แทน)  ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร กล่าวว่า ทุกวนันีÊ โรงพยาบาลช่วยส่งเสริมให้ความรู้

เรืÉองสุขภาพและสิÉงแวดลอ้มอยูแ่ลว้และเรืÉองการมีสุขภาพทีÉดี ปลอดโรค ประกอบไปดว้ยหลายปัจจยั เรืÉ องการกิน

อาหารการออกกาํลงักายและสิÉงแวดลอ้มลอ้มความเป็นอยูที่Éดีเราตอ้งทาํให้ครบวงจรถึงจะแกปั้ญหาไดถ้า้อยากให้

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยูส่่วนทางเรืÉองโรงพยาบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอทีÉจะขยายสถานทีÉและกาํลงัคน

ในการพฒันาโรงพยาบาลให้ดียิ ÉงขึÊนกว่านีÊ  ตอ้งรองบประมาณมา แลว้ค่อยพฒันากนัไปเรืÉอยๆ  ทางวดัสมานก็มี

สร้างโรงพยาบาลเพืÉอรองรับดูแลผูสู้งอายผุูป่้วยระยะพกัฟืÊ นและผูป่้วยโรคไต 

นายพลูลาภ อุไรงาม  (เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าเรืÉ องสินคา้เกษตรปลอดภยัซึÉงเป็น

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีÉตอ้งดาํเนินเดินการอยู่และอีกนโยบายหนึÉ งคือความมั Éนคงทางอาหาร

ทางกรมฯ กาํลงัผลกัดนั  2 เรืÉ องนีÊ อยู่เพืÉอรองรับEEC ผูค้นทีÉจะเขา้มาอยู่อาศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทราทีÉเพิÉมมากขึÊน 

เรืÉองอาหารและทีÉอยูอ่าศยัถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินชีวิตเราตอ้งมีความเป็นอยู่ทีÉปลอดภยัทางจงัหวดัก็ได้

ผลกัดันให้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของประเทศจงัหวดัฉะเชิงเทรามีอาหารทีÉส่งออก

มากมายเราถึงจะทาํใหเ้ป็นแหล่งอาหารปลอดภยัของโลกต่อไป 



นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรามีภาพรวมทางเศรษฐกิจGDP เป็นอนัดบั

หนึÉงของประเทศคนในพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทราทาํอาชีพเกีÉยวกบัเรืÉ องการเกษตร 70%มีโรงงานอุตสากรรม 30% 

สดัส่วนไม่เท่ากนัรายไดที้Éไดจ้ากสินคา้เกษตรละ 30%ของภาคเกษตร  หอการคา้จึงอยากจะผลกัดนัและส่งเสริม

ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน เรืÉ องสินคา้เกษตรเป็นรายไดข้องคนในจงัหวดัฉะเชิงเทราเราจึงอยากจะสร้างแบ

รนดข์องจงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้ป็นอาหารปลอดภยัสร้างมาตรฐาน ใหไ้ดคุ้ณภาพตามหลกัเกณฑที์Éกาํหนดเราตอ้งให้

ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทัÊ งภาครัฐ และภาคเอกชน  ถา้จังหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่คนในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตอ้งอยูอ่ยา่งมีความสุขกินอาหารดีทีÉอยูป่ลอดภยั 

นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอให้สรุปประเด็นปัญหา เขา้สู่ประชุมกรอ.

จงัหวดั 1.  เรืÉองการจดัตัÊงศนูยE์EC จงัหวดัฉะเชิงเทราอยากใหมี้หน่วยงานทีÉเป็นเจา้ภาพในการจดัตัÊ งศูนยE์EC ของ

จังหวดัฉะเชิงเทราเพืÉอจะได้พูดคุยเป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันข้อกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนว่าเราจะ

ดาํเนินการต่อไปอยา่งไรเอาหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งทุกหน่วยงานมาทาํงาน ร่วมกนัทุกวนันีÊ เราต่างคนต่างทาํ ต่างคน

ต่างพูด เรายงัไม่รู้เลยว่าEEC เป็นอย่างไรจะไปในทิศทางไหนใครต้องทาํอะไรบา้งถา้เราต่างคนต่างทาํก็จะไม่

ประสบความสาํเร็จเพราะไม่มีพลงัในการขบัเคลืÉอน แต่ถา้เราร่วมกนัทาํ จะมีพลงัขับเคลืÉอนพาไปสู่ความสาํเร็จ

มากกว่า2. เรืÉองการทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บับริษทัเพืÉอใชแ้สดงตวัตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสารในการดาํเนิน

ธุรกรรมต่างๆอยากให้เรืÉ องนีÊ ทางหอการค้าฉะเชิงเทราได้นําเสนอหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิและ

หอการคา้ไทยเพราะทุกวนันีÊผูป้ระกอบการเวลาจะไป ติดต่อธนาคาร หรือติดต่อหน่วยงานราชการ จะขอหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนบริษทั เพืÉอรับรองว่าบริษทันีÊ ยงัมีตวัตนอยูจ่ริงผูป้ระกอบการก็ตอ้งไปขอทีÉสาํนักงานพาณิชย์

จงัหวดัเอกสารนีÊ จะอยูไ่ดแ้ค่ 3 เดือนเพราะถา้ตอ้งใชก้็ตอ้งไปขอใหม่เป็นการสิÊนเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายอยากให้

ช่วยกนัลดเรืÉ องเอกสารประกอบการใชใ้บอนุญาตและรับรองบริษัทเพราะสมยันีÊ ยุค 4.0 แลว้ตอนนีÊ เสียบบตัร

ประชาชนไปก็สามารถรับรู้ขอ้มลูว่าบุคคลนีÊ เป็นใครเป็นเจา้ของบริษทัอะไรไม่ตอ้งใชเ้อกสารต่างๆและอยากเสนอ

ใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทาํรายงานการประชุมเป็นการแสกนบาร์โคด้ไม่ตอ้งใชเ้อกสารเป็นรูปเล่มแลว้

เพืÉอจะไดล้ดกระดาษประหยดัเวลาประหยดัเงิน เป็นการลดค่าใชจ่้ายของหอการคา้ฯ ใหล้องปรับเปลีÉยนด ูเพราะใน

หน่วยงานราชการก็ไดท้าํทุกหน่วยแลว้ 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ  6  เรืÉองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นางสาวเพลาพิลาส พุทธา (ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวมีเรืÉ อง

แจง้ใหที้Éประชุมทราบ 2 เรืÉอง   เรืÉองทีÉ 1 ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม แชร์

นิตีÊคอนเสิร์ต DAENDORFHINE เมืÉอวนัทีÉ 6 มิถุนายน 2562  ณโรงเบียร์แปดริÊว วตัถุประสงคก์ารจดังานเพืÉอจดัซืÊอ

เครืÉ องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมติัให้แก่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราการจัดงานประสบ

ความสาํเร็จ จาํหน่ายโต๊ะหมดตามเป้าทีÉตัÊงไว ้และมีการจาํหน่ายเสืÊอของDAENDORFHINEรายไดส้บทบทุนจดัซืÊอ



เครืÉองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้าเรืÉองทีÉ 2ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YECหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังาน 

สานสัมพนัธ์ภาคตะวนัออกYECESTครัÊ งทีÉ 4  ในวนัทีÉ 6-7  กรกฎาคม 2562 ขอเชิญประธานและคณะกรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีเปิดโครงการสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออกYECESTครัÊ งทีÉ 4ในวนัทีÉ  6กรกฎาคม 

2562เวลา 13.30ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราณโรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท

ฉะเชิงเทราการจดังานสารสมัพนัธภ์าคตะวนัออก  เป้าหมาย 120 คน ผูร่้วมกิจกรรม วตัถุประสงค์การจดังานเพืÉอ

สานสมัพนัธก์นัระหว่างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ดว้ยกนัและเพืÉอส่งเสริมการท่องเทีÉยวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา วนัทีÉ 7 

กรกฏาคม 2562  จะพาYECภาคตะวนัออกไปไหวส้ักการะบูชาอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน ทีÉมีชืÉอเสียงขอพร

ทางดา้นธุรกิจให้สัมฤทธิÍ ผล และสถานทีÉท่องเทีÉยวนีÊ  ยงัไม่ค่อยมีการประชาสัมพนัธ์เท่าไหร่และพาไปท่องเทีÉยว

ตลาดบา้นใหม่ 100 ปี ในกิจกรรมวนัทีÉ 6 กรกฎาคม 2562 จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เวิร์คช็อป จะมีการจดัฐานทัÊงหมด5 

ฐาน เป็นการศึกษา เรียนรู้เป็นนวตักรรมของดีของจงัหวดั ฉะเชิงเทราสู่โลกอนาคตซึÉงเป็นการต่อยอดธุรกิจ มีฐาน 

มะม่วงแปรรูปวรพรขนมเปีË ยะตัÊงเซ่งจั Ëวขนมจากร้านริน  ขนมนมบา้นอุ๋มและเบียร์พลาสเราอยากให้ผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม่YECมารับรู้มาเห็นในสิÉงทีÉเรากาํลงัจะสืÉอสารให้เห็นถึงนวตักรรมแบบใหม่ซึÉงสามารถจะต่อยอดในธุรกิจ

ต่อไปไดง้านภาคกลางคืนจะเป็นยคุอวกาศ  ปัจจุบนันีÊ  เป็นยุค 4.0 ในการจดังานของYECจะไม่มีการแจกเอกสาร

ใดๆ เรารับสมคัรทางออนไลนท์ัÊงหมด การลงทะเบียนก็เป็นการสแกนบาร์โคด้สแกนเขา้ไปจะรู้เลยว่านกัธุรกิจคนนีÊ

ทาํอะไรอยูที่ÉไหนซึÉงจะไดต่้อยอดในการจดัสานสมัพนัธค์รัÊ งทีÉ5 ต่อไปไดเ้ลย 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวขอชมเชยผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราเป็นนกัธุรกิจรุ่นใหม่ทีÉมีศกัยภาพสูงมีความเขม้แข็งมีความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัในการเป็นเจา้ภาพ

จดังานสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออกYECESTครัÊ งทีÉ 4ถา้มีปัญหาหรืออยากใหท้างหอการคา้ช่วยประสานงานให ้หรือ

ขอรับการสนบัสนุนอะไร ทางคณะกรรมการหอการคา้ฯ กส็ามารถแจง้มาไดห้อการคา้จงัหวดัเชิงเทรายนิดีใหก้าร

สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ 7  เรืÉองอืÉนๆ   

อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํอาง (แทน) อธิการบดีมหาวิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์กล่าวว่าดว้ยในวนัอาทิตยที์É 30 

มิถุนายน 2562 จะมีการสอบวดัความรู้ความสามารถทั Éวไป (สอบ ก.พ. ภาค ก) ของสาํนกังาน ก.พ. ณ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มีผูเ้ขา้สอบ 19,986 คน ช่วงเชา้ เวลา 9.00 - 11.40 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.40 น. โดยมีสนาม

สอบ 5 แห่ง โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิÍ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิÍ 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประกอบกบัทุกวนัอาทิตย ์จะมีนกัท่องเทีÉยว



เดินทางมาท่องเทีÉยว หรือมาไหวห้ลวงพ่อโสธร เป็นจาํนวนมาก จึงอาจส่งผลใหก้ารจราจรติดขดัทุกเสน้ทาง จึงขอ

ความร่วมมือนกัท่องเทีÉยวและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ควรหลีกเลีÉยงการใชเ้สน้ทาง บริเวณสนามสอบทัÊง 5 แห่ง 

ในวนัดงักล่าว หรือวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ เพืÉอลดปัญหาการติดขดัดา้นการจราจร โดยเฉพาะช่วงเวลา 8.00 – 

9.00 น. เวลา 11.40 – 14.00 น. และ เวลา 16.40 – 18.00 น. และในวนัทีÉ30มิถุนายน ไดจ้ดัเดินรถทางเดียวบนถนน

เทพคุณากร  จากแยกเทศบาล 2 ถึงวงเวียนหลงัค่ายศรีโสธรตัÊงแต่เวลา 06.00 - 17.00 น.ทัÊงนีÊ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

จดัตัÊงกองอาํนวยการร่วมเพืÉออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้สอบและประชาชน ณ สถานีตาํรวจอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

โทร 038 - 511115  หรือ  191 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าประชาสมัพนัธ ์เรืÉองการใหค้วามรู้กบัสมาชิกหอการคา้ เรืÉอง

ทีÉ  

1 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ชิญ พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ในเรืÉองเกีÉยวกบัระเบียบและแนวทางปฏิบัติทีÉถูกตอ้งต่อการจัดเก็บนํÊ ามนัเชืÊอเพลิงและปริมาณการใชใ้นสถาน

ประกอบการ และการพาณิชยเ์พืÉอการคา้ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเชืÊอเพลิงอืÉนๆ ทีÉตอ้งควบคุม เพืÉอให้เกิดความ

เขา้ใจทีÉถกูตอ้งและปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง ซึÉงถา้ไม่ปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งจะมีโทษทางกฎหมาย กาํหนดจดัขึÊนในวนัพุธทีÉ 26 

มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราขอเชิญชวน

สมาชิกทีÉสนใจมาร่วมรับฟัง เรืÉองทีÉ 2หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในเรืÉองการพฒันาพืÊนทีÉเพืÉอการพาณิชยที์Éสอดรับกบัพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562) ผูเ้ขา้ร่วม

จะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและไดแ้ลกเปลีÉยนขอ้คิดเห็นต่อการ พฒันาพืÊนทีÉเพืÉอการพาณิชย ์เศรษฐกิจ การคา้การลงทุนใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจัดขึÊ นในวนัพุธทีÉ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยเรียนเชิญนายเฉลิมพล ต.สุวรรณ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงานมาให้ขอ้มูลขอเชิญ

ชวนสมาชิกทีÉสนใจมาร่วมรับฟัง 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนํÊ าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


